



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสัมพันธ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับประจำวันที 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2566 หน้า 20 มูลค่าข่าว 239,580.-

หวัดเสียชีวิต!! ทารก 2 เดือน ห้ามทาน “น้ำผึ้ง”

หมอหมี วีระศักดิ์ เผยเคล็ดลับทารกทำให้เกิดอาการชักและเกือบเสียชีวิตหลังจากแม่ให้ทานน้ำผึ้ง ซึ่งทารกอายุต่ำกว่า 1 ขวบห้ามรับประทานน้ำผึ้ง เพราะในน้ำผึ้งอาจปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียก่อให้เกิดโรคโบทูลิซึม เสี่ยงเสียชีวิตได้

“หมอหมี วีระศักดิ์” หรือ รศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้ออกมาโพสต์ระบุข้อความว่า “เด็กทารกวัย 2 เดือน เกือบเสียชีวิต ภายหลังแม่ให้ทานน้ำผึ้ง เด็กทารกวัย 2 เดือน เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการป่วยรุนแรง จนทำให้เกิดอาการชักและเกือบเสียชีวิตหลังจากแม่ให้ทานน้ำผึ้ง

โดยเด็กทารกคนนั้นเกิดมาโดยไม่มีปัญหาสุขภาพ แต่อาการของเขาทรุดลงอย่างรวดเร็ว ภายหลังจากทานน้ำผึ้ง และเขาได้เข้ารับการรักษาในห้องไอซียู เนื่องจากมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อ

อ่อนแรง บอดติดเชื้อ หายใจลำบาก และมีอาการชัก

ทีมแพทย์ได้ส่งอุจจาระของเด็กชายไปตรวจและค้นพบ Clostridium botulinum ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่สร้างสารพิษที่ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแอ ซึ่งเป็นสารชนิดเดียวกับที่ใช้ในบอท็อกซ์ โชคดีในกรณีนี้ ทารกฟื้นตัวเต็มที่หลังจากต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลาหนึ่งเดือนและได้รับการรักษาด้วยยาต้านพิษ

ทั้งนี้ เด็กทารกอายุต่ำกว่า 1 ขวบ ห้ามรับประทานน้ำผึ้ง เพราะในน้ำผึ้งอาจปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย Clostridium botulinum ซึ่งเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคโบทูลิซึมในทารก (Infant botulism) โรคโบทูลิซึมเป็นภาวะที่เกิดจากสารพิษของเชื้อ Clostridium botulinum ซึ่งสามารถทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงและอาจเสียชีวิตได้ ระบบทางเดินอาหารของทารกยังไม่สมบูรณ์



ความเป็นกรดในลำไส้ยังไม่สามารถกำจัดเชื้อ Clostridium botulinum ได้ จึงมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อมากกว่าผู้ใหญ่

โดยอาการของโรคโบทูลิซึมในทารก ได้แก่ ท้องผูก อ่อนเพลีย กล้ามเนื้ออ่อนแรง หายใจลำบาก กลืนลำบาก ตาพร่ามัว ปากแห้ง เหงื่อออก หัวใจเต้นเร็ว หากทารกมีอาการเหล่านี้ ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว

วิธีป้องกันไม่ให้ทารกได้รับเชื้อ Clostridium botulinum จากน้ำผึ้ง ได้แก่

1. ห้ามให้ทารกรับประทานน้ำผึ้ง
2. เก็บน้ำผึ้งให้ห่างจากทารก
3. สอนเด็กโตว่าไม่ควรให้ทารกรับประทานน้ำผึ้ง

ผู้ประกอบการควรระมัดระวังในการเลือกอาหารให้ทารก เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดโรคโบทูลิซึมในทารก” .